

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 37.73 อ่อนค่าตามภูมิภาค จับตาประชุมกนง.สัปดาห์นี้-ทิศทาง Flow

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.ย. 2565)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 37.73 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 37.46 บาท/ดอลลาร์

เช้านี้เงินบาทยังคงทำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบ 16 ปี ด้านสกุลเงินอื่นๆ เช่นสกุลเงินปอนด์ก็อ่อนค่ารุนแรงทำลายสถิติ หลังจากที่รัฐบาลอังกฤษมีนโยบายปรับลดภาษี ทำให้ตลาดกังวลว่าจะขาดดุลการคลังอย่างหนัก ขณะที่สกุลเงินดอลลาร์เช้านี้ปรับตัวแข็งค่าเร็ว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 37.55 - 37.80 บาท/ดอลลาร์ ปัจจัยที่ต้องติดตามช่วงนี้คือโพลล์ของต่างชาติ ส่วนในประเทศต้องติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันพุธนี้เป็นหลัก

THAI BAHT FIX 3M (23 ก.ย.) อยู่ที่ระดับ 0.83648% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.81846%

\* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 143.81 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 143.12 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 0.9647 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 0.9735 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 37.335 บาท/ดอลลาร์
- ติดตามการแถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนส.ค. และช่วง 8 เดือนแรก จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จากตลาดคาดขยายตัวราว 7.35-7.7%

- รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้ปี 2565 นี้เป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้โดยในส่วนของสถาบันการเงินของรัฐจะมีแพ็คเกจมาตรการพิเศษออกมาตามการออกแบบของแต่ละสถาบันการเงินเพื่อให้ลูกหนี้สมัครใจที่จะเดินเข้ามาร่วมโครงการ

- คลังเตรียมปรับผู้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 อัตรา หลังจากไม่สามารถเก็บอัตรา 10% ได้แบ่งเป็นสินค้าจำเป็น 7% กับสินค้าฟุ่มเฟือยมากกว่า 7% เพื่อเพิ่มรายได้เข้ารัฐคาดไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท เนื่องจากรัฐมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

- กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (กทก.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้จัดทำผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 555 คน ระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย.2565 ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเชื่อมั่นต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค.2565 อยู่ที่ 80% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้อยู่ที่ 20.2%

- เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.3 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ 44.6 ในเดือนส.ค. โดยดัชนี PMI ที่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 นั้นบ่งชี้ว่า ภาคธุรกิจของสหรัฐอยู่ในภาวะหดตัว โดยหดตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ตลาดการเงินทั่วโลกยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยล่าสุด ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ กล่าวว่า ความเป็นไปได้ 80% ที่เศรษฐกิจสหรัฐ จะเข้าสู่ภาวะถดถอย หากเฟดยังคงใช้มาตรการปรับลดขนาดงบดุล (QT) ต่อไป

- ซีดีกรุป เตือนว่า อังกฤษมีความเสี่ยงที่จะเผชิญวิกฤตความเชื่อมั่นในสกุลเงินปอนด์ และปอนด์อาจดิ่งลง และระดับ 1:1 เทียบดอลลาร์ เนื่องจากอังกฤษมีแนวโน้มที่จะประสบความยากลำบากในการหาเงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่

- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนส.ค. จากเฟดชิคาโก, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนส.ค., ดัชนีราคาบ้านเดือนก.ค. จากเอสแอนด์พี/เคส-ซิลเลอร์, ยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย. จาก Conference Board, ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนส.ค., สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/65, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนส.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนก.ย. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้